

บทที่ 1



บทนำ

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

พฤติกรรมการเลือกตั้ง เป็นกิจกรรมที่สำคัญในกระบวนการทางการเมือง เป็นที่มาของความชอบธรรมในการปกครอง เป็นฐานที่สำคัญของการเลือกสรรผู้นำ เลือกสรรแนวนโยบายในการปกครองประเทศ สร้างสรรค์การเรียนรู้ทางการเมือง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในหมู่ของประชาชน และสร้างประโยชน์ต่าง ๆ ของชาติไทย ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองประเทศ การเลือกตั้งจึงเป็นทั้งกระบวนการ และเป็นสถาบันสำคัญของระบอบการปกครองประเทศไทย ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

กระบวนการเลือกตั้งของประเทศ ได้วิวัฒนาการมามากกว่าครึ่งศตวรรษ ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดมา จนปัจจุบันยังไม่อาจกล่าวได้ว่า เราเข้าใจแบบแผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทยดีแล้วหรือยัง เข้าใจอุปสรรค ปัญหาของการบริหาร การเลือกตั้ง และแนวทางการบริหารการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความเข้าใจสภาพของผู้สมัครผู้แทนราษฎรที่รับเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่ตนสังกัด ที่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่าย เป็นเงินจำนวนมากในแต่ละครั้งที่มีการเลือกตั้ง เป็นผลให้บังเกิดทั้งผลดีในแง่บวกและแง่ลบ ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับการนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย เกี่ยวกับการบริหารการเลือกตั้งที่จะให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพแก่สังคมไทย รวมไปถึงเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของประเทศ ถ้าพฤติกรรมการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรดี จะเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศไทยเป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทำการศึกษา พฤติกรรมการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน สืบไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เลือกตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดน่าน

ทฤษฎีและแนวคิด

ในการศึกษานี้ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ ผู้ศึกษาริวิจัยได้ใช้ทฤษฎีปัจจัยตัวกำหนด ทฤษฎีความสำนึกเชิงเหตุผล ทฤษฎีระบบ และแนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นกรอบในการศึกษาริวิจัย ซึ่งจะได้นำเสนอโดยละเอียดในบทที่ 2 ต่อไป

สมมติฐานในการศึกษา

พฤติกรรมการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของชาวจังหวัดน่าน มีความแตกต่างกันตามภูมิหลังอันได้แก่ การศึกษา, เพศ และการตื่นตัวทางการเมือง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อทราบและเข้าใจพฤติกรรมการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ที่เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ที่จะบังเกิดผลดีต่อรากฐานของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ทำให้มีกลยุทธ์และวิธีในการจะหาเสียงได้ดีขึ้น
3. พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนจังหวัดน่าน จะมีผลต่อการกำหนดทิศทางการเมือง และจะทราบแนวโน้มของพฤติกรรมการเลือกตั้งในสมัยต่อไป ซึ่งจะมีผลต่อระบบโครงสร้างของสังคมไทย

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้ จะทำให้ทราบศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ช่วงปี พ.ศ. 2535 ของจังหวัดน่านทุกอำเภอ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ศึกษาทุกอำเภอของจังหวัดน่าน

วิธีการศึกษา

การศึกษาเน้นการวิจัยทางเอกสาร (documentary research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) ทั้งนี้ ต้องศึกษาข้อมูลจากเอกสารการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของจังหวัดน่าน และข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย ตำราทางวิชาการ วารสาร บทความทางการเมือง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าจากห้องสมุดต่าง ๆ และจากรัฐสภา นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังออกแบบเครื่องมือเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูล โดยใช้วิธีวิจัยภาคสนาม (field research) ได้แก่ การสัมภาษณ์ และออกแบบสอบถามผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง, เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง, ผู้บริหารงานหน่วยราชการจังหวัดน่าน จากนักวิชาการ, นายทุน และนักการเมืองที่สำคัญบางคน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ร่วมกับข้อมูลทางเอกสาร ทำการศึกษาวิเคราะห์สืบไป

วิธีการนำเสนอเรื่อง

ได้แบ่งการนำเสนอเรื่องตามลำดับดังนี้คือ

บทที่ 1 เป็นบทนำ กล่าวถึงความเป็นมาและสภาพปัญหาความสำคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์ ทฤษฎีและแนวคิด ขอบเขตการศึกษาริวิจัย วิธีการศึกษา ประโยชน์ของการศึกษาริวิจัย และวิธีการนำเสนอ

บทที่ 2 กล่าวถึงแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 นำเสนอถึงสภาพโดยทั่วไปของจังหวัดน่าน

บทที่ 4 กล่าวถึงรายละเอียดของการวิจัยและผลการวิจัย

บทที่ 5 เป็นการสรุปผลการวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะ